



อาคารประสานมิตร
อาคารที่มั่นคงของ มศว

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5

ตั้งคนอุทิศตนปัญญากันยิ่งใหญ่เพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 5 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 ด้วยการผนึกกำลังกับสมาคมวิชาชีพ หลายแห่ง อาทิ เครือข่ายวิจัยเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคม ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษา เครื่องกลและไฟฟ้าไทย ได้สำเร็จและ งดงามด้วยดีจากความร่วมมือของ คณะจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกฝ่าย **ฉบับหน้า 2**



มศว สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยพิบัติภัย สึนามิถล่มญี่ปุ่น หนึ่งแสนสามพันบาท

จากสถานการณ์เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยและ สึนามิถล่มหนักในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2554 สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก



ท่ามกลางเหตุการณ์พิบัติธรรมชาติ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัย ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติภัยและสึนามิ โดย รับผิดชอบเงินช่วยเหลือจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาคมชุมชน รอบมหาวิทยาลัยในกิจกรรมวันคำ รักโลกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาค ส่วนเป็นอย่างมาก **ฉบับหน้า 4**

"แฟชั่นวีค 2011 สู่อินเทอร์เน็ตโลก"

เพื่อส่งเสริมวงการแฟชั่นไทย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ดี เอ็มไอเรียม และสยามดิสคัฟเวอร์ ผนึกกำลังแบรนด์แฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ ทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้าน จัดงาน "สยามพารากอน บางกอก อินเทอร์เน็ตแฟชั่น แฟชั่น วีค 2011" เชื่อมโยงทุกมิติของโลกแฟชั่น ในคอนเซ็ปต์ "Fashion Networking" พร้อม นำเสนอสุดยอดผลงานคอลเล็กชั่นล่าสุดสปริง/ ซัมเมอร์ 2011 สู่อินเทอร์เน็ตแฟชั่นโลกกับแฟชั่นโชว์ ครั้งยิ่งใหญ่ 4 วัน 15 โชว์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคมศกนี้

นางชฎาทิพ จูตระกูล ผู้บริหารสูงสุด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สยามพารารอน จำกัด เผยว่า แฟชั่นวีคครั้งนี้ เตรียมสร้างปรากฏการณ์นำเสนอสวยสุดยอดผลงานคอลเล็กชั่นล่าสุดประจำฤดูกาล สปริง/ซัมเมอร์ 2011 จาก 15 แบรนด์ไทย ชื่อนำ นำโดยดีไซเนอร์ ระดับแนวหน้าแห่งวงการแฟชั่นอย่าง FLYNOW, Theatre inspired by Citibank โดย Theatre แบรนด์แฟชั่นไทยระดับแนวหน้าที่ ยืนหยัดอยู่คู่วงการมาเด็กว่า 25 ปี, KAI สุดยอดดีมีชแห่งวงการ แฟชั่นชั้นนำของไทย ผู้บุกเบิกเส้นทางแฟชั่นผ้าชั้นสูง หรือ ไอต์ ดูตูร์, Issue แบรนด์ชั้นนำที่เคศคว้าวางวัลโชว์ยอดเยี่ยม จากเวทีแพ่ ชันในต่างประเทศ, Tube Gallery **ฉบับหน้า 3**

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 สังคมอุดมปัญญาอันยิ่งใหญ่เพื่อการพัฒนาสังคม

ที่สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ ให้เกิดความลุ่มลึกทางวิชาการ ดังคำกล่าวส่วนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุม “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้กล่าวไว้ว่า

“การสร้างองค์ความรู้ ด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในสาขาๆ หนึ่ง สร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาให้เป็นที่พึ่งพาของสังคม ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เหล่านั้นผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีการร่วมระดมความคิดให้มีความลุ่มลึกทางวิชาการอย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและจรรโลงให้สังคมมีความเจริญงอกงามด้วยปัญญาและคุณธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5 นับเป็นอีกครั้งที่บทบาทของมหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปเสริมสร้างและเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ได้มี องค์กรวิชาชีพสาขาต่างๆ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้ามาร่วมเสนอผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการสร้างองค์ความรู้ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการ และนักวิจัย ให้เกิดความลุ่มลึกทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เติบโตสติปัญญาเสริมสร้างงอกงามด้วยปัญญาและเป็นที่พึ่งพาแก่สังคมพัฒนาสังคมไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสังคมอุดมปัญญา”

ตลอดสองวันของการจัดประชุม ได้เติมเปี่ยมไปด้วยสาระทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดการยุคใหม่ภายในมหาวิทยาลัยที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดตาม



วัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยไม่ใช้หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หากจะต้องเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยจิตสำนึกสาธารณะ สำหรับในช่วงบ่ายของวันแรกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย “บริบทของมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งสาระสำคัญของบรรยายได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันอย่างมากมาย การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยุคใหม่จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องแสวงหาความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับที่จะนำพาองค์กรให้ขับเคลื่อนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในวันที่สองของการจัดประชุมได้รับเกียรติจาก คุณณัฐภา จินะวิจารย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ คุณเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกลสการ เพิ่มพูนวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้ให้มุมมองเกี่ยวกับภาวะของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันรวมถึงภาวะคุกคามจากเศรษฐกิจโลกรวมถึงการเปิดการค้าเสรีที่ทำให้สังคมไทยต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ และไม่ตื่นตระหนกต่อภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ


ผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ทั้ง 8 กลุ่มการนำเสนอ รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการวิจัยโดยแนะนำนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีนทร์ ชัยวิสุทธิางกูร อาจารย์ ดร.รชนก ปิ่นแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในมหาวิทยาลัย จริยธรรมของการวิจัย การแนะนำฐานข้อมูล SCOPUS รวมถึงการจัดแสดงมูมบุฟเฟต์หนังสือซึ่งได้รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจได้เลือกอ่าน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุม ได้เปิดเผยว่า การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 นี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างสรรค์เวทีวิชาการขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม และในการจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นำระบบการพิจารณาคุณภาพบทความผ่านระบบออนไลน์มาใช้ทำให้การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว แต่ก็มีปัญหาบ้างที่พอจะได้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป สำหรับในปีนี้ได้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองและสถาบันการศึกษา

อื่นๆ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากบทความวิจัยที่ส่งเข้ามาในรอบแรกมากกว่า 270 บทความ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอภาคบรรยายจำนวน 109 บทความ ภาคโปสเตอร์จำนวน 52 บทความ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำนวน 10 บทความ และตลอดสองวันของการจัดประชุมได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจากหลากหลายองค์กร ทำให้บรรยากาศของการจัดประชุมครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัยในแวดวงวิชาการและสังคม

ท้ายที่สุดนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวว่าการจัดประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5 นี้ จึงไม่เพียงเป็นการสร้างสรรคเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ แต่เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและบูรณาการศาสตร์ขององค์ความรู้แขนงต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์แก่สังคมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของสังคมอุดมปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอีกวาระหนึ่ง

เชื้อเพื่อภาพข่าว (ภาพ : ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว)

• กิด - คบวาทกรรม  วิชา สังคม



การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเวลา 8 ปี (2546-2554) ทั้งในฐานะ CEO และ CIO ได้วางปรัชญาการบริหารจัดการ วางแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความเป็นมนุษย์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรม ภายใต้ธรรมาภิบาลและทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพ ปรากฏการณ์เชิงนวัตกรรมมากมายนั้น...อนาคตย่อมโหยหาอดีต


“แฟชั่นวิค 2011 สู่อินเทอร์เน็ตโลก”

แบรนด์ดังที่ได้รับเชิญให้นำผลงานโชว์บนเวที แฟชั่นระดับโลก Senada แบรนด์ระดับอินเตอร์ เป็นที่โปรดปรานของแฟชั่นนิสต้าในนครใหญ่ๆ ของโลก และแบรนด์แฟชั่นไทยอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือจากการสะสมประสบการณ์ในวงการ แฟชั่นมากกว่า 20 ปี ร่วมด้วยแบรนด์ดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ ASV by ASAVA presented by Bangkok Airways, Project 1.1 by Greyhound inspired by Nokia, PAINKILLER, AB - Normal, k and i และ Singha Life อีกทั้งการรังสรรค์ชิ้นงานพิเศษกับการรวมตัวครั้งแรกของ 4 แบรนด์ ดีไซเนอร์ไฟแรงแห่งสยามเซ็นเตอร์ ในนาม Siam Center on Third ได้แก่ Dusk till Dawn, It's 9 a.m., Tipayaphongpoosanaphong และ Wonder Anatomic ที่เข้าร่วมแสดงผลงานบนเวทีแห่งนี้

“รวมทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างสนับสนุนเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ Singha presents FASH by Srinakharinwirot University การรวมตัวของยังกดีไซเนอร์ โชว์ผลงานแปลกใหม่ที่ไม่มีใครคาด เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นดาวประดับวงการแฟชั่น”

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตันดิลกภพ ผู้บริหารอาวุโสสายการตลาด กล่าวถึง จากความสำเร็จของการจัดงานตลอด 6 ครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยที่เทียบเคียงได้กับอินเตอร์เนชั่นแนลดีไซเนอร์และได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมแฟชั่น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสร้างและผลักดันวงการแฟชั่นไทยให้แข่งขันกับระดับโลก คือ การส่งเสริมศักยภาพของดีไซเนอร์ไทย การสร้างตลาดและโอกาสทางธุรกิจให้กับแฟชั่น แบรนด์ไทย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แฟชั่นไทย ตลอดจนสร้างโอกาสให้นักออกแบบได้มีพลังแรงใจสร้างสรรค์ผลงาน แฟชั่นดีไซน์ที่ไม่สิ้นสุดตลอดสายตาแฟชั่นโลก

“ท่ามกลางกระแสความนิยมเทรนด์โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ที่มาแรง และอัตราการเติบโตที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั่วโลก ด้วยจุดเด่นของคอนเทนต์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ดึงดูดความสนใจ ชวนให้ติดตาม อัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้นเพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำศูนย์กลางแฟชั่นของไทยแห่งโลกยุคดิจิทัล พร้อมตอบรับกระแสความนิยม ในปีนี้นำเสนอแนวคิดการจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fashion Networking” ครอบคลุมทุกมิติของวงการแฟชั่นทั้งระบบ พร้อมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นแนวร่วมในการเผยแพร่ผลงานของไทยดีไซเนอร์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ใ้กว้างไกลขึ้น “สัมผัสปรากฏการณ์แฟชั่นครั้งสำคัญของเมืองไทย ในงาน “สยามพารากอน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่นวิค 2011” ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคมคนี้ ที่สยามพารากอน ติดต่อขอรับบัตรเข้าชมงานได้ที่ www.paragoncorner.com/BIFW (บัตรมีจำนวนจำกัด) สอบถาม โทร. 0-2610-8000

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  สบเส็ง

อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ

ในช่วงก่อนที่ผู้บริหารจะรับงานวาระแรก (28 มิถุนายน 2546) ต้องแก้ปัญหาเรื่องหอพัก ต้องสร้างระบบการบริหารจัดการหอพักที่มีคุณภาพพร้อมกันนั้นก็ประกาศยุทธศาสตร์ “การพัฒนาศักยภาพนิสิต” หนึ่งในเก้ายุทธศาสตร์ ได้ประกาศดาวสำคัญซึ่งสามดวงของมหาวิทยาลัย (วิชาการ นิสิต ชุมชน) และประกาศอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ เมื่อประกาศแล้วต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

คณะผู้บริหาร คณะบดี ผู้อำนวยการคณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปบริหารจัดการในองค์กร เข้มแข็งและไม่เข้มแข็งต่างกันออกไป หลายคณะดำเนินการได้ยอดเยี่ยมมาก สำนักงานบริหารกิจการหอพักฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต แสดงพลังร่วมในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งสองวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ สุมาลี เหลืองสกุล (วาระแรก) และ ดร.วาณี อรรถนัฐชาติ (วาระที่สอง) ที่ดำเนินการเรื่องนี้เป็นอย่างดี

อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น
หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร
อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

ด้วยความเชื่อมั่นว่านิสิตนักศึกษา คืออนาคตของประเทศ นิสิตนักศึกษา คือเจ้าของสังคมเจ้าของโลกใบนี้ใน

วันข้างหน้า ถ้าสังคม มหาวิทยาลัย ครอบครัวยุคสร้างนิสิตนักศึกษาที่ไร้คุณภาพ โลกและสังคมในอนาคตย่อมไร้คุณภาพด้วย ในทางกลับกันถ้านิสิตนักศึกษาดังาม โลกและสังคมย่อมดีงามด้วย

คุณภาพและความดีงามของบุคคล นักเรียน นิสิตนักศึกษา ต้องหลอมรวมไว้ในทุกศาสตร์ ทุกคณะ สถาบัน สำนัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม ครูอาจารย์ทุกคนทุกรายวิชาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กำลังความสามารถ มหาวิทยาลัยผลิตคนเก่งวิชาออกไป แต่เห็นแก่ตัว สร้างปัญหาสร้างสังคมให้เลวร้าย มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการทางการศึกษาด้วย

เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมช่วยให้เราฉลาด รอบรู้ เป็นคนดี และปรับตัวได้

คิดเป็นทำเป็น ช่วยให้เราคิด พูด และทำ เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่คิดแต่พูด **หนักเอาเบาสู้** ชีวิตต้องทำงานหนัก รับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เรา

จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน **รู้กาลเทศะ** เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของความเป็นคนไทย กาลละใด เทศะใดที่เราควรกระทำ ควรพูด ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม

เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ “มศว คือผู้ให้ เราจึงภาคภูมิใจในความเป็นมศว” จากะ ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต

มีทักษะสื่อสาร กล่าวคิด กล่าวทำ กล่าวแสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ

อ่อนน้อมถ่อมตน อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งของ “ความเป็นไทย” รวง

ข้าวที่มีเมล็ดเต็มเต่งย่อมโน้มลงสู่ดิน รวงข้าวลึบย่อมชูคอสู่อท้องฟ้า งามด้วยบุคลิก บุคลิกภาพที่สง่างามทั้งร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์และบอกรับความเป็นตัวตนของเรา

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พัฒนาสมองให้เต็มศักยภาพทั้งสองด้าน การรวนเวียนอยู่ในศาสตร์ของตนเองเท่านั้น ย่อมสุดตันทางปัญญา

ขอนิสิตและบัณฑิต มศว ที่รักทุกคน จงเรียนรู้ตลอดชีวิต “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ชีวิตไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่การศึกษาคือชีวิต ชีวิตและการศึกษาเป็นสิ่งเดียวกัน การศึกษาไม่ใช่วิชาการศึกษาไม่ใช่ข้อมูล แต่การศึกษาคือไฟแห่งชีวิต ขอทุกคนใช้ไฟให้เป็นคุณ อย่าใช้ไฟให้เป็นโทษ แล้วโลกใบนี้จะสีเขียวและเจริญงอกงามอย่างแน่นอน



ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ



วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 17.00-23.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำหน่ายบัตรที่นั่งในราคา 300 บาท/คน หรือ 3,000 บาท/โต๊ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-260 9546 -7 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมงาน "ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้สมทบกองทุน "ศิษย์เก่า มศว"

ปฏิทิน

กิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป/บันเทิง



"มศว สืบสานสงกรานต์ไทย" ปี 2554 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนประชาคมชาว มศว ร่วมงาน มศว สืบสานสงกรานต์ไทย ภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นเมือง นิทรรศการเกี่ยวกับงานสงกรานต์ การออกบูธอาหารไทยจากหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันทำส้มตำทั้งรสชาติและลีลา และร่วมกันแสดงมหรตูลาจิตโดย การรณรงค์ขอพรจากผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ 8 หอประชุมร่มเกล้า มศว องครักษ์ จ.นครนายก

อบรมไวโอลินขั้นสูง และการสอนไวโอลิน : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมไวโอลินขั้นสูง และการสอนไวโอลิน โดย Prof. Dr. Mathias Boegner, รศ.ดร.โกวิท ธานีศรี อ.สมชาย ยศวิจิตร และอ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ (ผู้ร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกับ สมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย) โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5329, 089-171-9495 อ.ประพันธ์ศักดิ์

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL

มศว สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติครั้งนี้ โดยได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 รองศาสตราจารย์สุภา ป่านเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยและสึนามิจากสมาคมวิชาชีพ 2 องค์การ ได้แก่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย เพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคุณอุทิศ จันทน์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ สาขาวิชาการสมาคม และ อาจารย์ ดร.วิษชากร จารุศิริ กรรมการบริหารสมาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางมหาวิทยาลัยจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) นอกจากนี้แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ในฐานะเหรัญญิกของสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ฮาจิ สุกสุริกุล กรรมการบริหารสมาคม ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผ่านทางมหาวิทยาลัยจำนวน

37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทำให้มียอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ในวันเดียวกัน รองศาสตราจารย์สุภา ป่านเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่นจำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางสถานทูตคณิศรของทัพบกช่อง 7 โดยมีคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการสถานทูตคณิศรช่อง 7 พร้อมด้วยผู้บริหาร

สถานทูตคณิศร วิฑูรธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสมเกียรติ เจริญบุญโยยังผู้จัดการฝ่ายข่าวเป็นผู้รับมอบเงินเพื่อไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัย พร้อมกันนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนไทยได้แสดงไมตรีจิตให้ความช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติภัยคราวนี้ในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอันยาวนาน และขอให้วิกฤตการณ์ต่างๆ ในญี่ปุ่นได้คลี่คลายโดยเร็ว



อาจารย์ประณี บุญประกอบ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา มศว นำคณะกรรมการบริหารคุณภาพและเครือข่าย มศว 50 คน ศึกษาฐานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยแคว้น จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2554



รองศาสตราจารย์ปรีนทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร : อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มศว เจ้าของรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 และเป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนผลงานวิจัยและร่วมงาน "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร



ชาอิต มศว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ทยอยคัดเลือกนักเรียนเตรียมประถม มีเกณฑ์รับนักเรียน 280 คน โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาสมัครกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนชาอิต มศว



นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : จัดค่ายเศรษฐศาสตร์ปัญญา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2554 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาฉกรรจ์ จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บทกวีฉบับใกล้ (วารสารรายเดือน) มศว ชูชน (วารสารราย 3 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายคำขวัญฟรี 3 ช่องประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswu@swu.ac.th

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166